
รมว.ศธ. "พล.ต.อ.เพิ่มพูน" ควงรัฐมนตรีช่วย
เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศธ.ก่อนเข้ามาทำงาน
"ออกตัว"เป็นคนทำงานแบบปุ๊บปั๊บ ไม่มีพิธีรีตอง
นำเสนอเมื่อ : 8 ก.ย. 2566

ที่กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.29 น. พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศึกษาธิการ) และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศึกษาธิการ) เข้าสักการะพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรี
สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ ไหว้ศาลปู่เจียม และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 6) ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมี
ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ จากนั้นรมว.ศึกษาธิการ รมช.ศึกษาธิการ
ได้เข้าห้องทำงาน
ก่อนพบปะพูดคุยรายงานตัวกับผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ณ
ห้องประชุมราชวัลลภ

พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวว่า ชีวิตข้าราชการของตน เวลาไปไหนมาไหน ไม่ค่อยมีพิธีรีตอง
เพราะไม่ต้องการเป็นภาระใคร แต่ก็ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของหน่วยงาน
ขอบคุณข้าราชการที่ให้การต้อนรับ ขอให้ทุกคนทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด
หวังว่าจะรับตนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และทีมงานไว้ในหัวใจ เพราะต้องทำงานร่วมกัน
อยากให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันในการทำงาน ซึ่งหลังแถลงนโยบาย ประมาณวันที่ 11กันยายน
และจะประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรก วันที่ 13 กันยายน
หลังจากนั้นตนก็จะกำหนดวันมอบนโยบายต่อผู้บริหาร วันที่ 14 กันยายน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้บริหารทุกคนไปดูความพร้อมในเรื่องการทำงาน
เพราะตนเป็นคนทำงานแบบปุ๊บปั๊บ ไม่ค่อยมีกำหนดการ อย่างเมื่อเช้า ไปไหว้พระ
ก็แวะเข้าไปดูที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าไปดู ไม่ได้ไปตำหนิหรืออะไร เพียงแต่ไปดูให้เห็นว่า จริงๆ เป็นอย่างไร
เหมือนตอนที่เป็นตำรวจ อยากเข้าไปตรวจโรงพักก็ปุ๊บปั๊บเข้าไป คิดถึงก็ไปหา จะได้เห็นสภาพจริง
ว่ามีความพร้อมในการบริการประชาชนขนาดไหน ตนเคยแต่งตัวธรรมดา ไปนั่งดูตำรวจทำงาน
เพื่อจะได้รู้วิธีการทำงานจริง ๆ อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับ
และหวังว่าคงจะได้ทำงานร่วมกันด้วยดี หากมีอะไรขาดตกบกพร่อง หรือมีอะไรที่ไม่ดี ตนยินดีน้อมรับฟัง
และในการทำงานตนไม่ใช่คนที่น้ำเต็มแก้ว ไม่เก่ง แต่เชื่อว่าทีมงานของตนเก่ง ดี มีคุณธรรม
เพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปข้างหน้า เพราะเราเป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ที่จะต้องเป็นแบบอย่าง ตนเชื่อแบบนั้น
และหลังจากแถลงนโยบาย และประชุมครม.เรียบร้อยแล้ว คงได้มาพบปะพูดคุยเรื่องการทำงานอีกที
โดยขอให้เตรียมระบบออนไลน์ เพื่อมีโอกาสพูดคุยกับข้าราชการในพื้นที่ด้วย จะได้เข้าใจการทำงาน ไม่ให้มีตกหล่น

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า คาดว่าจะมีการมอบนโยบายต่อผู้บริหารศธ. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศในวันที่ 14 กันยายน ผ่านระบบออนไลน์
เพื่อให้ข้าราชการระดับปฏิบัติการได้รับฟัง รวมถึงจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ซักถามข้อสงสัยโดยตรงด้วย
ส่วนตนเองในโอกาสที่เข้าทำงานศธ. วันแรก ก็รู้สึกอบอุ่น ศธ. เป็นกระทรวงแม่พิมพ์ ที่สำคัญ พล.ต.อ.เพิ่มพูน
และตนเอง ตั้งใจเข้ามาทำงานอย่างเต็มที่สุดความสามารถ โดยปัญหาเรื่องการศึกษามีมิติที่หลากหลาย



ทั้งเรื่องครูและนักเรียน
รวมถึงเรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเองก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ
ซึ่ง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามาก ๆ
โดยฝากให้ช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักการอ่าน ซึ่งต่อไปตนและ พล.ต.อ.เพิ่มพูน
คงต้องหาโอกาสเข้ารับนโยบายที่ชัดเจนต่อไปด้าน ดร.อรรถพล กล่าวว่า วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ยังไม่ได้มอบนโยบาย ซึ่งคาดว่าจะมอบนโยบายพร้อมกันในวันที่ 14 กันยายน นี้ หลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
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